



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๗ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และในขณะนี้มีผู้ปกครองและเด็กในพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งได้ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว๔๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On-site) ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม โดยใช้แอปพลิเคชัน KhunLook ในการติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตลอดจนให้ความสำคัญกับภาวะโภชนาการ ให้เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ครบ ๒๖๐ วัน และประกอบอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองมารับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือจัดส่งที่บ้าน หรือเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง จึงประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนกลาง ดังนี้ ๑. ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นใบงานสำหรับเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๓ - ๖ ปี” และให้ครู ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้แอปพลิเคชัน KhunLook ในการติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

๔. อาหารกลางวันสำหรับเด็ก ใช้วิธีเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กรับประทานที่บ้าน

๕. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและเด็กเล็ก หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงตามหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิบูลย์ ครอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง